



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๐๑๗๗

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบัน  
กัลยาณิราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
พยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R ๕ เป็นประจำทุก  
วันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕  
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุภา จำนงค์ดี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

สรุปการประชุม Monday conference ครั้งที่ 27/2561  
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.02 – 08.29 น.

\*\*\*\*\*

ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	นำเสนอ ความก้าวหน้าของ สถานการณ์ กรณี อุทกภัย วาตภัย และ ปัญหาอุปสรรค	<p>นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี - ในจังหวัดเพชรบุรี 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ รายงานสถานการณ์ผ่าน EOC เขตสุขภาพที่ 5 เป็น One page กรณีมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2561 พบว่ามีแนวโน้ม ดีขึ้นการระบายน้ำลดลงโดยเฉพาะในเขต อำเภอเมือง มีปริมาณน้ำริมตลิ่งลดลง EOC จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการในอำเภอที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่า ยาง อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็น พื้นที่รับน้ำ EOC ของอำเภอโดยผู้บริหารระดับ อำเภอได้ส่งการทีม SAT เฝ้าระวัง และบูรณา การร่วมกันในท้องที่ มี อสม. ในการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ และในหญิงตั้งครรภ์ แนวโน้มในรอบ 1 สัปดาห์ คาดว่าไม่มีน้ำท่วมขัง ยกเว้นอำเภอ บ้านแหลมยังมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นเป็นประจำ แต่ สามารถควบคุมได้ มีการติดตามทุก 1 – 2 วัน และมีการรายงานไปยัง EOC จังหวัด เขต และ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการ สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ - มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มี การทำแผน โดยให้ทีม SAT Activate ทุกวัน สถานการณ์ปัจจุบันมีฝนตกร้อยละ 40 ของ พื้นที่ มีการเฝ้าระวังเรื่องอ่างเก็บน้ำ สภาพ ทั่วไปยังไม่พบปัญหา</p> <p>นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี - ขณะนี้มีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองลู อำเภอ สังขละบุรี จำนวน 30 หลังคาเรือน ได้ส่งการให้ สสอ. ลงพื้นที่ ส่วนในพื้นที่อำเภอไทรโยคยังไม่ ได้รับรายงาน แต่ส่งการให้เฝ้าระวังในพื้นที่</p>	1) มอบหมายให้ ทุกจังหวัด และ ทีม SAT วางแผน ดำเนินการใน เรื่องอุทกภัย	- สสจ.ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>อำเภอที่มีน้ำสูง และสถานการณ์ใช้เลือดออกของจังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่พบปัญหา</p> <p><b>นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี</b></p> <p>- มีฝนตกเกือบทุกวัน สถานการณ์น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นน้ำล้นตลิ่ง เฝ้าระวังในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งจะไหลผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช และเข้าสู่อำเภอสองพี่น้อง ขณะนี้สถานการณ์น้ำยังมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์ แยกลงแม่น้ำท่าจีน ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูง สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่น่าเป็นห่วง</p> <p><b>นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี</b></p> <p>- มีภาวะฝนตกเป็นบางวัน มีการเฝ้าระวังน้ำในเขื่อนจากจังหวัดกาญจนบุรี และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลอง มีการทบทวนโครงสร้างของ EOC และสามารถดำเนินการได้กระชับมากขึ้น</p> <p><b>นพ.ชัช จันทรงาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม</b></p> <p>- จังหวัดนครปฐมอยู่ในลุ่มแม่น้ำท่าจีนเหมือนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอที่มีโอกาสน้ำท่วมคืออำเภอบางเลน ซึ่งท่วมเป็นประจำ หากจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีปัญหาจังหวัดนครปฐมไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน</p> <p><b>นพ.สันติต บุญยะสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม</b></p> <p>- มีการเฝ้าระวังในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา สถานการณ์มีปริมาณน้ำแต่ไม่มาก ระดับน้ำต่ำกว่าเขื่อน 50 เซนติเมตร มีการทบทวนเรื่องแผนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการทุกแห่ง</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p><b>นพ.วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร</b></p> <p>- สถานการณ์มีน้ำท่วมเล็กน้อยจากฝนตก ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้มีแผนการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง วางแผนการเคลื่อนย้าย และการให้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ทุกจังหวัด และทีม SAT วางแผนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p>		
2	<p><b>นำเสนอสถานการณ์ใช้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 โดย นพ.สมาน พุตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี</b></p>	<p>- สถานการณ์ไข้เลือดออกยังไม่มี การเปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น อัมภอกเสียงสีแดง มากกว่ามัธยฐาน 5 ปี ร้อยละ 30 สีเขียว น้อยกว่ามัธยฐาน 5 ปี ร้อยละ 60 โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในลำดับที่ 5</p> <p>- อัตราป่วย/แสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด ร้อยละ 175.13 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขต และประเทศ 2 เท่า</p> <p>- อัมภอกกำแพงแสน และอัมภอกดอนตูม มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p><b>นายชลิต เข็มมาลัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สคร.</b></p> <p>- สคร. ร่วมกับจังหวัดในการประเมินรอบ 2 ยังพบลูกน้ำในชุมชน พื้นที่สาธารณะ เช่น วัด และสถานที่ราชการบางแห่งลูกน้ำยังเกินเกณฑ์ บางพื้นที่ยังพบที่โรงเรียน ประเด็นการเฝ้าระวังในเขตอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 28 วัน ร้อยละ 11 ควบคุมโรคได้ร้อยละ 53 และยังคงควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 34 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561) ตำบลที่ยังควบคุมไม่ได้ยังคงเป็นพื้นที่เดิม</p> <p>- ข้อเสนอแนะและการควบคุมลูกน้ำยุ่งหลาย ขอให้จังหวัดและอัมภอกควรมีการประเมินซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากฝนยังตกทุกวัน ลูกน้ำยุ่งหลายยังมีอยู่ จากการสอบสวนโรคยังพบผู้ป่วยในครัวเรือน และในพื้นที่รัศมี 100 เมตร</p>	<p>1) มอบหมายให้ สสจ.ทุกจังหวัด และ รพ.ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการเรื่องยุ่งหลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี Case และรัศมี 100 เมตร</p> <p>2) มอบหมายให้ ทุกจังหวัด ดำเนินการตามโครงการ สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย เรื่องการณรงค์ป้องกัน และกำจัดยุ่งหลาย</p>	<p>- สสจ. ทุกจังหวัด และรพศ. รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5</p>

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอบ้านแพ้ว) และจังหวัดสมุทรสงคราม ขณะนี้เรื่องยุ่งลายต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้งไม่เพียงพอ ควรปรับแผนอย่างไรไม่ให้ยุ่งกั และขอให้ สสจ. และ รพ. ไปประเมิน และจัดหายา ทากันยุง มุ้ง มาตรการการกำจัดยุงยังไม่ดี ส่วนใหญ่ได้แค่ไล่ยุง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี Case รัศมี 100 เมตร เป็นความเสี่ยงสำหรับคนในครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียง จึงควรมีมาตรการเสริม ทำอย่างไรไม่ให้ยุ่งกั</p> <p><b>นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม</b></p> <p>- ในบางพื้นที่มีแนวโน้มในการควบคุมโรคดีขึ้น โดยเฉพาะในอำเภอเมือง และอำเภอสามปราชญ์ ได้มีการบริหารสั่งการในพื้นที่ ควบคุมกำกับ แต่ยังมีปัญหาลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่มีฝนตก ทำให้ยากต่อการควบคุม มาตรการการป้องกันยุงกัที่ผ่านมามีการสั่งการให้จัดหายาทากันยุง แจกยาในบริเวณครัวเรือนที่มีความเสี่ยง พบว่าในอำเภอสามปราชญ์การดำรงชีวิตของประชาชน ไม่นอนในมุ้ง อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยง จึงต้องเน้นย้ำมาตรการเข้มข้นกับภาคีเครือข่าย อสม. และ พชอ.</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- เรื่องนี้เป็นมาตรการเสริม ในโรงพยาบาลด้วย ถ้ามีผู้ป่วย Admit ด้วยโรคไข้เลือดออกทำอย่างไรไม่ให้ยุ่งกั ให้มีการกางมุ้ง และทายากันยุง นอกบ้าน</p> <p><b>นพ.สาโรจน์ มะรุมติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี</b></p> <p>- อัตราผู้ป่วยร้อยละ 65 ต่อแสนประชากรไม่พบผู้เสียชีวิต มีการติดตาม EOC ทุกสัปดาห์ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ สสอ. กำจัดแหล่ง</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>เพาะพันธุ์ยุงลายให้ลดลง ในสัปดาห์ถัดไปจะมีการดำเนินการโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จะดำเนินการตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย เน้นไปที่ รพ.สต. ทุกแห่ง และในพื้นที่ ให้ช่วยกันรณรงค์ในวัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในสถานบริการ จะต้องไม่มียุง</p>		
3	<p>PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5</p>	<p>- จากไฟล์ข้อมูล เรื่อง PA ที่ส่งในกลุ่ม Monday Conference R5 จะ มี ก า ร ดำเนินการ และจะมีการสรุปผลตรวจราชการ และ PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ทุกท่านศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะมี PA ระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ Primary care, RDU, TB HRH Transformation, Digital Transformation ตัวชี้วัดอื่น ๆ ได้แก่ Green &amp; Clean Hospital, MCH, ยาเสพติด, Fast Track (ใน 4 สาขา STEMI, Stroke, Sepsis, Trauma) Governance จะ เป็น เรื่ อ ง Financial Management และ Quality Organization (PMQA/HA) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนประเด็น เขตสุขภาพให้แต่ละเขตเสนอ และขอให้ทุกจังหวัดศึกษารายละเอียด PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>1) รับทราบ 2) มอบหมายผู้บริหารทุกท่านศึกษา PA เพื่อเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>- สสจ. ทุกจังหวัด และรพศ. รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5</p>
4	<p>EOC เขตสุขภาพที่ 5 โดย นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ไปยังกลุ่ม EOC เขตสุขภาพที่ 5 ทุกวัน และ PM EOC จะดำเนินการจนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ซึ่งได้ Set up วางแผนในระดับอำเภอทุกจังหวัด โดยร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม</p>	<p>1) รับทราบ</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 5	- ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 จะมีการ ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอให้ทุก ท่านเข้าร่วม โดยเฉพาะวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการเขต สุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8/2561	1) รับทราบ	

นางสาวมณฑิรา อรรถทิมากุล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ดี  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปการประชุม